

Deposit to earn rewards



Sign up and deposit to receive up to **17,500 USDT** in bonuses.
Exclusive for new users only.

Get it now

11 Crypto Wallets ยอดนิยมประจำเดือนมิถุนายน 2024: บทวิจารณ์และการจัดอันดับ

<https://www.btcc.com/th-TH/academy/research-analysis/top-11-crypto-wallets-of-june-2024-reviews-and-ratings>



ผู้นำตลาดกระเป๋าเงินร้อนคือ Crypto.com DeFi Wallet และ Zengo Wallet ซึ่งทั้งคู่มีชื่อเสียงในด้านการจัดอันดับที่สูงและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ Ledger โดดเด่นในฐานะตัวเลือกอันดับต้นๆ ในบรรดากระเป๋าเงินเย็น โดยให้การปกป้องที่แข็งแกร่งสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ

- [คำอธิบายกระเป๋าเงิน Crypto ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง: คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สำคัญ](#)
- [คู่มือ Crypto Wallet ที่ดีที่สุด: วิธีเลือกอันที่ถูกต้อง](#)
- [กระเป๋าเงินสุดฮอต 8 อันดับแรก: สุดยอดแนวทางของคุณ](#)
- [ตัวเลือกกระเป๋าเงินเย็น 3 อันดับแรก](#)
- [กระเป๋าเงิน Crypto ยอดนิยมจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกของคุณ](#)

คำอธิบายกระเป๋าเงิน Crypto ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง: คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สำคัญ

เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ ผู้ใช้ crypto บางรายเลือกใช้กลยุทธ์กระเป๋าเงินที่หลากหลาย โดยดูแลกระเป๋าเงินแยกต่างหากสำหรับการจัดเก็บระยะยาวและการซื้อขายที่กระตือรือร้น เมื่อเลือกกระเป๋าเงิน วิธีหนึ่งคือการดูเว็บไซต์ของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการจัดเก็บ สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมีกระเป๋าเงินพิเศษที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น MetaMask โดดเด่นในฐานะตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับ Ethereum โดยเชี่ยวชาญด้านโทเคน ERC-20 ในขณะที่ Electrum โดดเด่นในฐานะกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานระดับสูง หากคุณต้องการปกป้องพอร์ตโพลีไอสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายในทีเดียว ขอแนะนำให้คุณเลือกซื้อและเปรียบเทียบตัวเลือกกระเป๋าเงินต่างๆ พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งานง่าย คุณลักษณะด้านความปลอดภัย และความเข้ากันได้กับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการ โปรดจำไว้ว่าการเลือกกระเป๋าเงินที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงสินทรัพย์ crypto ของคุณ

คู่มือ Crypto Wallet ที่ดีที่สุด: วิธีเลือกอันที่ถูกต้อง

- **Hot Wallets:** กระเป๋าเงินเหล่านี้อยู่ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ความสะดวกของพวกเขาอยู่ที่การเข้าถึงและขอบเขตของบริการเพิ่มเติมที่พวกเขา มักจะมอบให้ เช่น ตัวเลือกการซื้อขายและการวางเดิมพัน ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตยังก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วย แสกเกอร์สามารถกำหนดเป้าหมายกระเป๋าตังค์ร้อนได้ ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกขโมยหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
- **กระเป๋าเงินเย็น:** ในทางตรงกันข้าม กระเป๋าเงินเย็นทำงานบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง การรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณจำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์เฉพาะเพื่อจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลของคุณ แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูไม่สะดวก แต่การขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยลดความเสี่ยงของภัยคุกคามภายนอกได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การสูญเสียอุปกรณ์ทางกายภาพอาจนำไปสู่ความเสียหายที่สำคัญในการกู้คืนสินทรัพย์ crypto ของคุณ

การเลือกกระเป๋าตังค์ crypto ที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลของคุณ หากคุณให้

ความสำคัญกับความสะดวกในการเข้าถึงและบริการเพิ่มเติม hot wallet อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม แต่หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัยสูงสุด การลงทุนในกระเป๋าเงินเย็นอาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด การระมัดระวังและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อปกป้องทรัพย์สิน crypto ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาใช้รหัสผ่านที่รัดกุม เปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย และอัปเดตซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินของคุณเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงของช่องโหว่ใดๆ

กระเป๋าเงินสุดฮอต 8 อันดับแรก: สุดยอดแนวทางของคุณ

กระเป๋าเงินสุดฮอต

กระเป๋าเงินอื่น ๆ ที่น่ากล่าวถึง ได้แก่ Zengo, Guarda, Exodus, Trust Wallet, Coinbase Wallet, MetaMask และ Electrum กระเป๋าเงินแต่ละใบนำเสนอชุดคุณสมบัติและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบสนองความต้องการและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

กระเป๋าสตาร์ก เรตติ้ง

Crypto.com DeFi	4.8
ZengoWallet	4.8
GuardaWallet	4.6
ExodusWallet	4.5
TrustWallet	4.4
CoinbaseWallet	4.3
MetaMaskWallet	4.0
ElectrumWallet	2.5

เมื่อเปรียบเทียบ Hot Wallet เหล่านี้ ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับ ความง่ายในการย้าย crypto ออฟไลน์ไปยัง Cold Wallet และความพร้อมใช้งานของการเติมเงินในแอปหรือโปรแกรมรางวัล กระเป๋าเงินแต่ละใบมีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้จำเป็นต้องเลือกกระเป๋าที่ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณมากที่สุด

กระเป๋าเงิน Crypto.com DeFi

ผู้นำทางคือ Crypto.com DeFi Wallet ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมจากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการแลกเปลี่ยน crypto กระเป๋าเงินนี้มีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้มีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในการจัดการการถือครอง crypto ของพวกเขา

ด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์มากกว่า 1,000 รายการ Crypto.com DeFi Wallet มอบความยืดหยุ่นที่เหนือชั้นให้กับผู้ใช้ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแปลงเป็นห้อง

เป็นบนเวอร์ชันเดสก์ท็อปได้ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินของตน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการปักหลักและ DeFi ทำให้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าและนักลงทุน crypto อ่านบทวิจารณ์ Crypto.com DeFi Wallet ฉบับเต็มของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของมัน Zengo โดดเด่นในฐานะกระเป๋าสตาร์ตผู้บริโภครายแรกที่ใช้ MPC ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในพื้นที่ crypto หลายปีที่ผ่านมา Seedวลีและคีย์ส่วนตัวเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลตนเอง แต่ Zengo ตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานด้วยการจัดความยุ่งยากและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่จะเอียงอ่อนเหล่านี้ด้วย Zengo คุณสามารถเพลิดเพลินกับความอุ่นใจที่มาจากความรู้ว่าเงินของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเทคนิคการเข้ารหัสที่ทันสมัยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น Zengo ยังมีบันทึกความปลอดภัยที่น่าประทับใจอีกด้วย ในปี 2024 ไม่มีกระเป๋าเงิน Zengo ใดที่ถูกโจมตีจากการโจมตีแบบฟิชซิง การแฮ็ก หรือการเข้าถึงรูปแบบอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ประวัติการทำงานนี้พูดถึงประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยตาม MPC ของ Zengo มากมาย แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่สมบูรณ์แบบ และ Zengo ก็ไม่มีข้อบกพร่อง ข้อเสียที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ขณะนี้ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปที่ดาวน์โหลดได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้งานราย นอกเหนือ แม้ว่า Zengo จะรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่รองรับสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมบางสกุล เช่น Solana, XRP, Cardano และ Polkadot

Zengo Wallet: ทางเลือกที่หลากหลาย

Guarda: การเข้าถึง Crypto ฟรีและหลากหลาย

กระเป๋าเงินยอดนิยมอื่น ๆ

นอกจากกระเป๋าเงินทั้งสามใบนี้แล้ว ยังมีกระเป๋าเงินยอดนิยมอีกห้าใบที่สมควรได้รับการกล่าวถึง แต่ละข้อเสนอมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การสนับสนุนสินทรัพย์ที่ครอบคลุม และการบูรณาการกับแพลตฟอร์ม DeFi ชั้นนำ

- การสนับสนุนด้านสินทรัพย์: กระเป๋าเงินแต่ละใบรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
- การแปลงห้องเย็น: กระเป๋าเงินทั้งหมดมีตัวเลือกในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลไปเป็นห้องเย็น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนของคุณ
- การสนับสนุนการปักหลักและ DeFi: ด้วยโปรแกรมการปักหลักและการบูรณาการ DeFi กระเป๋าเงินเหล่านี้มอบศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติมและอิสรภาพทางการเงิน

Exodus Wallet: Companion Crypto ที่ครอบคลุม

Exodus นำเสนอชุดซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยแอปเสริมบนมือถือ เดสก์ท็อป และเบราว์เซอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ใช้ crypto ด้วยการสนับสนุน

สินทรัพย์และโปรแกรมการวางเดิมพันที่หลากหลาย Exodus มอบประสบการณ์การเข้ารหัสลับที่ราบรื่น

การอพยพไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋าเงินเท่านั้น เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกความต้องการ crypto ของคุณ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่กว้างขวาง จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ชื่นชอบ crypto และผู้เริ่มต้น กระเป๋าเงินรองรับสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงเหรียญและโทเคนยอดนิยม ช่วยให้คุณกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ การผสานรวมกับกระเป๋าเงินเย็น Trezor ทำให้ง่ายต่อการปกป้องสินทรัพย์ crypto ของคุณโดยการย้ายจากที่เก็บข้อมูลร้อนไปเป็นห้องเย็น

Coinbase Wallet: ชื่อที่เชื่อถือได้ใน Crypto Storage

คุณสมบัติที่สำคัญของ Coinbase Wallet:

- รองรับทรัพย์สินนับพัน
- แปลงเป็นห้องเย็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- รองรับการปักหลักและ DeFi

ชื่อกระเป๋าเงิน

กระเป๋าเงิน MetaMask

แต่ Trust Wallet ไม่ใช่เพียงรายการเดียวที่โดดเด่นในรายการนี้ กระเป๋าเงินยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ MetaMask ซึ่งได้รับการให้คะแนน 4.0 จาก 5 ดาวสำหรับอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ MetaMask มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นซึ่งทำให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณเป็นเรื่องง่าย กระเป๋าเงินอื่นๆ ในรายการนี้ให้การสนับสนุนและฟังก์ชันการทำงานในระดับเดียวกัน โดยแต่ละกระเป๋ามีชุดคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งไปจนถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย กระเป๋าเงินเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ crypto ที่หลากหลาย ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าเงินที่รองรับสกุลเงินดิจิทัลบางประเภทหรือกระเป๋าที่เสนอตัวเลือกการปักหลักและ DeFi ขั้นสูง คุณก็จะพบกระเป๋าเงินยอดเยี่ยมอันดับต้น ๆ ในรายการนี้อย่างแน่นอน สักรวตเลือกและค้นพบกระเป๋าเงินที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการ crypto ของคุณวันนี้!

คุณสมบัติที่สำคัญของกระเป๋าเงินสุดฮอต:

- การสนับสนุนสินทรัพย์ที่กว้างขวาง: กระเป๋าเงินเหล่านี้รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมและโทเคนที่เกิดขึ้นใหม่
- ความโปร่งใสของโอเพ่นซอร์ส: กระเป๋าเงินเหล่านี้จำนวนมากเป็นโอเพ่นซอร์สโดยสมบูรณ์ ทำให้ผู้ใช้ได้รับ

ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง

- **การผสมรวมห้องเย็น:** ถ้าย้อน crypto ของคุณไปยังโซลูชันห้องเย็นออฟไลน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- **การสนับสนุนการปักหลักและ DeFi:** เพลิดเพลินกับรางวัลจากการปักหลักและการเข้าถึงตัวเลือกทางการเงินแบบกระจายอำนาจ
- **อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย:** การออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการการถือครอง crypto ของคุณเป็นเรื่องง่าย

1. เนื้อหาที่รองรับ: มากกว่า 650,000 รายการ พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มเนื้อหา ERC-20 ที่ไม่รองรับด้วยตนเอง
2. สามารถแปลงเป็นห้องเย็นได้ : ได้
3. รองรับการปักหลัก/DeFi: ใช่

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

Electrum ซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง แตกต่างจากกระเป๋าสตางค์อื่น ๆ ที่ Investmentmatome ตรวจสอบเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลเพียงตัวเดียว แม้จะเน้นที่แคบ แต่ Electrum ก็นำเสนอฟีเจอร์ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ได้รับคะแนนที่แข็งแกร่งในบรรดาตัวเลือกกระเป๋าเงินร้อน เป็นที่น่าสังเกตว่าหากคุณมุ่งเน้นที่การจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลเพียงสกุลเดียว การอ้างอิงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมักจะให้คำแนะนำอันมีค่าได้ แนวทางนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถรับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของช่องทางอย่างเป็นทางการของสกุลเงินดิจิทัล ต่อไปนี้คือรายละเอียดของ Hot Wallet ที่ดีที่สุด 8 อันดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นที่คุณสมบัติและความสำคัญ:

• อิเล็กทรอนิกส์ :

- สินทรัพย์ที่รองรับ: Bitcoin
- สามารถแปลงเป็นห้องเย็นได้ : ได้
- รองรับการปักหลัก/DeFi: ไม่

เมื่อคุณสำรวจตัวเลือกเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น สกุลเงินดิจิทัลเฉพาะที่กระเป๋าเงินแต่ละใบรองรับ คุณสมบัติด้านความปลอดภัย และเครื่องมือหรือบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่พวกเขาเสนอ โปรดจำไว้ว่า เมื่อต้องรับมือกับสกุลเงินดิจิทัล ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้นการเลือกกระเป๋าเงินที่ตรงกับความต้องการของคุณในขณะเดียวกันก็เสนอมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ แม้ว่ากระเป๋าเงินร้อนจะมอบการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณได้อย่างสะดวก แต่อาจไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวหรือเงินจำนวนมาก เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น ให้พิจารณาใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบ

เย็นหรือกระเป๋าฮาร์ดแวร์ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและการป้องกันจากการแฮ็กหรือการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น

ตัวเลือกกระเป๋าเงินเย็น 3 อันดับแรก

เมื่อเปรียบเทียบกระเป๋าเงินดิจิทัล ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ ราคาและมาตรการรักษาความปลอดภัย หากคุณใช้ Hot Wallet อยู่แล้ว ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ Wallet ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำยอดนิยมของเราสำหรับ Cold Wallet ที่ดีที่สุดสามแห่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กระเป๋าดาว	เรตติ้ง
กระเป๋าดาวบัญชีแยกประเภท	5.2
กระเป๋าดาว Trezor	4.1
กระเป๋าดาวเซฟพาล	3.7

บัญชีแยกประเภท: ตัวเลือกรับหน้าสำหรับการรักษาความปลอดภัย Crypto

Ledger โดดเด่นในฐานะหนึ่งในชื่อที่โด่งดังที่สุดในอุตสาหกรรมกระเป๋าเงินดิจิทัลเข้ารหัส ด้วยคะแนน 5.2 จาก 5 ดาว นำเสนอฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้และอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยืนยันชอบการเข้ารหัสลับที่มีประสบการณ์

กระเป๋าเงินเย็น Ledger มอบโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ยืนยันชอบการเข้ารหัสลับ โดยมีราคากระหว่าง 79 ถึง 149 ดอลลาร์ การบูรณาการอย่างราบรื่นกับกระเป๋าซอฟต์แวร์ยอดนิยมเช่น Crypto.com และ Guarda ช่วยให้การทำธุรกรรมราบรื่น ด้วยแอปมือถือและเดสก์ท็อปที่ได้รับคะแนนสูง รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ Ledger มอบความสะดวกสบายและการเข้าถึง การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยจะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่คลังเนื้อหาทางการศึกษาที่กว้างขวางจะช่วยให้คุณนำทางในโลก crypto ได้อย่างมั่นใจ

- รองรับสินทรัพย์: Ledger มีการสนับสนุนสินทรัพย์มากกว่า 5,500 รายการ เพื่อรองรับนักลงทุน crypto ที่หลากหลาย
- การแปลงที่เก็บข้อมูลออนไลน์: ใช้ Ledger มอบความยืดหยุ่นในการแปลงเป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
- การสนับสนุนการปักหลัก/DeFi: แนนอน Ledger รองรับฟังก์ชันการปักหลักและ DeFi ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มรายได้ crypto ของคุณได้สูงสุด

Trezor: ตัวเลือกกระเป๋าเงินเย็นที่แข็งแกร่งและปลอดภัย

Trezor เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าเงินเย็นชั้นนำที่ได้รับคะแนน 4.1 ที่แข็งแกร่ง มันมีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ง่ายต่อการนำทางแม้สำหรับผู้เพิ่งเริ่มรู้จักโลก crypto ความทนทานและความน่าเชื่อถือทำให้ได้รับชื่อเสียงในฐานะโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์ crypto

Trezor โดดเด่นในฐานะตัวเลือกกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม โดยนำเสนอคุณสมบัติความปลอดภัยที่ล้ำสมัย Model One ระดับเริ่มต้นมีราคาประมาณ 60 ดอลลาร์ ในขณะที่รุ่นขั้นสูงที่มีหน้าจอสัมผัสมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 179 ดอลลาร์ ฮาร์ดแวร์ระดับไฮเอนด์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ crypto ของคุณได้รับการปกป้องด้วยการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วย Trezor คุณสามารถผลิตพินกับธุรกรรมที่ราบรื่นและความอุ่นใจ โดยรู้ว่าความมั่งคั่งทางดิจิทัลของคุณถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้น crypto หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์ Trezor นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าของคุณ

- รองรับเนื้อหา: มากกว่า 9,000 cryptocurrencies
- สามารถแปลงเป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ได้: ใช่
- รองรับการปักหลัก/DeFi: ใช่

Safepal: โซลูชัน Cold Wallet ที่สะดวกและปลอดภัย

Safepal ด้วยคะแนน 3.7 นำเสนอโซลูชันกระเป๋าเงินเย็นที่สะดวกและปลอดภัย มันรวมความสะดวกในการใช้งานเข้ากับคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้มองหาความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความปลอดภัย กระเป๋าเงินของ Safepal ยังเข้ากันได้กับสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งเพิ่มความสะดวกด้วย

SafePal กระเป๋าเงินไฮบริดที่โดดเด่น นำเสนอการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ระหว่างฟังก์ชันออฟไลน์และออนไลน์ เริ่มต้นที่จุดราคาที่เหมาะสมเพียง \$50 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะจัดเก็บสินทรัพย์ crypto ของคุณอย่างปลอดภัย เมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือและส่วนขยายเบราว์เซอร์ SafePal อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม crypto ได้อย่างราบรื่น เช่น การซื้อ การขาย และการซื้อขาย การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านรายการ โดยมีสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะประมาณ 45,000 รายการบนเว็บไซต์ ทำให้เป็นตัวเลือกชั้นนำในบรรดากระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ที่ได้รับการตรวจสอบโดย Investmentmatome แม้ว่าแอปเดสก์ท็อปเฉพาะจะไม่สามารถใช้งานได้ขณะนี้ แต่ข้อเสนอบนมือถือของ SafePal มอบความสะดวกสบายที่เพียงพอสำหรับการจัดการ crypto ขณะเดินทาง

1. สินทรัพย์ที่รองรับ: สินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านรายการ พร้อมสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะ 45,000 รายการ
2. สามารถแปลงเป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ได้: ได้ ผ่านผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. รองรับการปักหลัก/DeFi: ใช่ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้จากการถือครอง crypto ของตน

กระเป๋าเงิน Crypto ยอดนิยมจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกของคุณ

เมื่อพูดถึงกระเป๋าเงินร้อน Crypto.com DeFi Wallet และ Zengo Wallet โดดเด่นในฐานะตัวเลือกยอดนิยม Crypto.com DeFi Wallet ยอดเยี่ยมในการรองรับเหรียญที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ชื่นชอบ crypto ในทางกลับกัน Zengo Wallet โดดเด่นในโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูงและบันทึกความปลอดภัยที่ไร้ที่ติ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ากระเป๋าเงินแต่ละใบมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แม้ว่า DeFi Wallet จะขาดคุณสมบัติความปลอดภัยทั่วไปบางอย่าง เช่น การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย แต่ Zengo Wallet ก็ไม่รองรับเหรียญยอดนิยมบางเหรียญ เช่น Solana และ XRP

สำหรับห้องเย็น Ledger เป็นผู้นำ

สำหรับกระเป๋าสตาร์คเย็น Ledger ถือเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน ราคาที่เอื้อมือถือยอดนิยม แหล่งข้อมูลทางการศึกษา คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการผสานรวมกับซอฟต์แวร์เข้ารหัสชั้นนำ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์อย่างปลอดภัย ความมุ่งมั่นของ Ledger ในเรื่องความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยทำให้ Ledger แตกต่างจากคู่แข่ง โดยได้รับคะแนนสูงในหมวดหมู่กระเป๋าเงินเย็น

วิธีการของเราในการประเมินกระเป๋าเงิน Crypto

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำการทดสอบและการสังเกตโดยตรงอย่างเข้มงวดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระเป๋าเงินแต่ละใบจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย การใช้งานง่าย สกูลเงินที่รองรับ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และการบริการลูกค้า ด้วยการให้คะแนนผู้ให้บริการตามเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ เรามั่นใจว่าคำแนะนำของเราได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลที่มั่นคงและประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่ว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กระเป๋าเงินมือถือเพื่อความสะดวก หรือกระเป๋าเงินเดสก์ท็อปสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง เราก็มองไว้ให้คุณ ระบบการให้คะแนนของเรากำหนดระดับดาวจากแปด (หนึ่งดาว) ไปจนถึงดีเยี่ยม (ห้าดาว) ทำให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่ากระเป๋าเงินแต่ละใบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร แต่ความมุ่งมั่นของเราในการให้ข้อมูลอันมีคุณค่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น นอกจากนี้เรายังตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระเป๋าสตาร์ค crypto เช่น คุณสามารถย้าย crypto จากนายหน้าออนไลน์แบบเดิมไปยังกระเป๋าสตาร์ค crypto ได้หรือไม่ คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ โดยที่บางอันรองรับกระเป๋าเงินภายนอก ในขณะที่บางอันไม่รองรับ เพื่อช่วยคุณสำรวจภูมิทัศน์นี้ เราจึงได้รวบรวมการแลกเปลี่ยนและแอป crypto ที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับทุกความต้องการ crypto ของคุณ

ยิ่งไปกว่านั้น เราเข้าใจดีว่าการซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ เมื่อคุณเลือกกระเป๋าเงินที่สมบูรณ์แบบแล้ว คำแนะนำในการซื้อ crypto ของเราจะนำคุณไปสู่ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการแลกเปลี่ยน

crypto นายหน้าแบบดั้งเดิม บริการโอนเงิน และตู้ ATM Bitcoin ด้วยภาพรวมที่ครอบคลุมนี้ คุณจะมีความพร้อมในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าแพลตฟอร์มใดที่เหมาะสมกับความต้องการในการซื้อของคุณมากที่สุด